



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc



Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc có 102 liệt sĩ quê Thái Bình.

Hương tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng ngày 9/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình tổ

chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Dự lễ dâng hương có các

đồng chí: Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

TRINH CƯỜNG

Cải tạo 6.400ha vườn cho hiệu quả kinh tế cao

Hội Làm vườn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm, các cấp hội làm vườn trong tỉnh tiếp tục được củng cố và phát triển, kết nạp mới 173 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 36.017 người. Để góp phần giúp hội viên tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế, đến nay, các cấp hội đã thành lập được 75 hợp tác xã, tổ hợp tác;

cải tạo 6.400ha vườn (chiếm 80% diện tích vườn toàn tỉnh) cho hiệu quả kinh tế cao, trong đó: cây ăn quả (68%), cây rau màu và cây dược liệu (20%), cây công trình, cây cảnh (12%)... Tuy nhiên, do giá lợi hơi giảm sâu từ cuối năm 2016 dẫn đến tình trạng nhiều người chần nuôi thua lỗ, không có khả năng tái đầu tư chăn nuôi, một số hộ nuôi cầm chừng, để trống chuồng hoặc chuyển đổi sang

(Xem tiếp trang 4)
DUNG THỦY



Nông dân Vũ Thư chuyển đổi giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao.

Ảnh: QUỲNH LƯU

Hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Ngày 8/7, tại 28 hội đồng thi, hơn 18.000 thí sinh bước vào ngày thi chính thức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2017 với ba môn thi là Toán, Ngữ văn và Lịch sử.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, năm nay, đề thi các môn không quá khó, nội dung nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 9 nhưng vẫn có thể phân loại năng lực của học sinh. Đồng thời các thí sinh cho rằng, với đề thi này, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể đạt điểm trung bình trở lên.



Trước đó, để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ sở, ban, ngành liên quan cùng các địa phương trong toàn tỉnh chuẩn bị chu đáo mọi công tác như: cơ sở vật chất, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, thông tin liên lạc... cho các hội đồng thi, cán bộ làm thi và các thí sinh dự thi.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có 18.063 thí sinh dự thi, vắng 209 thí sinh, có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

DẶNG ANH

Bế mạc liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" khu vực phía Bắc



Ảnh: NGỌC LINH

Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh vừa tổ chức lễ bế mạc liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" khu vực phía Bắc năm 2017.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều đơn vị tham gia liên hoan đã thể hiện sự nghiêm túc, đầu tư dàn dựng công phu, có sự tiến bộ rõ ràng về hòa âm, bè, tiết tấu, đầu tư kỹ về trang phục, tập luyện, phong cách biểu diễn. Mỗi đơn vị có một vẻ đẹp riêng tạo nên sự rực rỡ, rộn ràng trong liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2017. Liên hoan đã trở thành ngày hội của tuổi thơ, dành cơ hội cho các em thể hiện tài năng, giao lưu học hỏi với bạn bè, đồng thời là dịp để trao đổi nghiệp vụ chuyên môn hoạt động Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 26 đơn vị tham gia, 13 đơn vị xuất sắc đã được nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương và quà tặng của Ban tổ chức liên hoan.

PHƯƠNG CHI

4 tháng 32 lần đi khám chữa bệnh BHYT

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm, đã có 63 trường hợp khám bệnh từ 8 - 32 lần, trong đó 1 trường hợp khám 32 lần, có đợt khám liên tục mỗi ngày 1 - 2 lần hoặc 2 ngày 1 lần với cùng 1 loại bệnh là thiếu máu não hoặc viêm khớp; 2 trường hợp khám 19 lần.

Trước thực trạng trên, ngành Bảo hiểm xã hội đã cung cấp danh sách những trường hợp đi khám nhiều lần cho các cơ sở khám chữa bệnh làm căn cứ kiểm tra đối chiếu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường kiểm soát gia tăng chi phí khám chữa bệnh nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng và bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng tham gia. Cùng với đó là việc quan liêu chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, giảm tối đa tình trạng khám chữa các bệnh thông thường tại tuyến tỉnh; thực hiện giám định chi phí khám chữa bệnh trên phần mềm tại cổng thông tin hệ thống giám định BHYT trên toàn quốc.

HOÀNG LANH

TIỀN HẢI Quyết liệt xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Do nguồn lực còn hạn chế, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đạt thấp, trong khi thanh toán nợ xây dựng cơ bản tương đối lớn. Trong đó, nợ đọng xây dựng cơ bản do ngân sách huyện bảo đảm đến ngày 31/12/2016 là trên 58,7 tỷ đồng; nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn xã, thị trấn đảm bảo là 128,3 tỷ đồng.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng, 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt tập trung các nguồn lực để thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Đối với cấp huyện, các công trình xây dựng cơ bản do nguồn vốn ngân sách huyện bảo đảm đã đạt 100%; công trình vốn xã số kiến thiết đạt 48%; thanh toán công trình chuyển tiếp là 22 tỷ đồng. Số còn lại sẽ tập trung thanh toán cho khối lượng hoàn thành các công trình trọng điểm 6 tháng cuối năm 2017. Đối với cấp xã, 6 tháng đầu năm nợ xây dựng cơ bản còn 123,6 tỷ đồng, giảm 4,5%. Tiến độ thanh toán chậm. Bình quân mỗi xã về đích nông thôn mới nợ gần 4 tỷ đồng, 8 xã chưa về đích bình quân nợ trên 2,3 tỷ đồng. Huyện cũng đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công; không phê duyệt chủ trương đầu tư nếu không xác định rõ được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

NGUYỄN HƯỜNG
(Đài TTTT Tiền Hải)

VŨ THƯ 359 hộ đăng ký kinh doanh mới

Hết tháng 6/2017, huyện Vũ Thư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 359 hộ kinh doanh mới, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2016.

Các hộ đăng ký kinh doanh thành lập mới chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực: chăn nuôi gia súc, thức ăn chăn nuôi, cơ khí, hàn xì và sản xuất đồ mộc... Tổng vốn đăng ký gần 65 tỷ đồng, bình quân đạt 181 triệu đồng/hộ.

Như vậy, toàn huyện đã có hơn 11.000 hộ sản xuất, kinh doanh với tổng vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng. Kết quả này là do chính sách cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp đã phát huy hiệu quả.

LÊ TRUNG
(Đài TTTT Vũ Thư)

ĐÔNG HƯNG

Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, diệt ốc bươu vàng

(Xem trang 2)



Nông dân xã Hoa Lưu (Đông Hưng) phun thuốc phòng, trừ ốc bươu vàng sau cấy.

QUỲNH HỘI

Với công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

Trang 3

NGÀNH CÔNG AN

Chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Trang 4